



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปุทะเลย้มหาวิชชาลัย มหาวิทยาลัยต้นแบบ ตามหลักศก.พอเพียง

1 กรกฎาคม 2550 14:17 น.



องค์กรเบญจภาคีสระแก้วผนึกกำลังยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง สู่การปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร นำร่องสระแก้วเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ มีทั้งอ้อยอินทรีย์ สร้างสวนป่าต้นน้ำและมหาวิทยาลัยชุมชน ชื่อ "ปุทะเลย้มหาวิชชาลัย"

จังหวัดสระแก้วปักธงนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติด้วยการขับเคลื่อนของ

องค์กรเบญจภาคี เน้นการผลิตพลังงานทดแทน การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติให้เป็นรูปธรรมแห่งแรกของประเทศ

การขับเคลื่อนครั้งนี้นำโดยอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อ.ยักษ์ ประธานมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ ในฐานะแกนนำองค์กรเบญจภาคีโดยความร่วมมือจาก 5 ภาคส่วน

ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคมและสื่อ ภาคประชาชนเพื่อนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง มีเป้าหมายเพื่อร่วมพลังกันแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมียุทธศาสตร์และยุทธวิธี บนหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



นายสุรพลพงษ์ ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จ.สระแก้ว จากอดีตถึงปัจจุบันสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีวิกฤติที่เกิดขึ้นหลายประการ เช่น เกิดภัยแล้งอย่างกว้างขวาง มีปัญหาชะล้างพังทลายของหน้าดินที่เกิดจากการไถพรวนผิดวิธี มีปัญหาสารเคมีปนเปื้อนแหล่งน้ำจากการทำการเกษตรที่ผิดวิธี รวมทั้งการตัดไม้ทำลายป่าอย่างยาวนานและรุนแรง สาเหตุเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง ความยากจน และขาดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวสระแก้ว ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นคน ดิน น้ำ ป่า จึงยากต่อการนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยภาครัฐแต่เพียงลำพัง

"จังหวัดสระแก้วในฐานะตัวแทนภาครัฐ จึงสร้างยุทธศาสตร์ผนึกกำลังร่วมมือกับองค์กรเบญจภาคีขึ้น เพื่อสร้างพลังร่วมในการแก้ปัญหา โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากแนวพระราชดำริเป็นฐานคิด ภายใต้หลักการเพื่อตนเอง พออยู่ พอกิน พอใช้ พอประมาณ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้การดำเนินการขององค์กรเบญจภาคีเป็นความร่วมมือต้นแบบอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนสระแก้วและสังคมประเทศไทยโดยส่วนรวม" ผู้ว่าฯ สระแก้ว กล่าว

ขณะที่อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ ย้ำว่า องค์กรที่เข้าร่วมนอกจากภาครัฐแล้ว ยังมีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาข้อมูลและสื่อทางเลือกจังหวัดสระแก้ว บริษัท เคเอสแอล การเกษตร จำกัด ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้มีมาแล้ว 23 เวทีในทุกตำบลของ จ.สระแก้ว มีผู้ร่วมสัมมนากว่า 6,000 คน

"คนเหล่านี้จะเป็นครุต้นแบบในการทำงาน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย จะต้องแบ่งเนื้อที่ร้อยละ 30 ปลูกป่า ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างของในหลวง แล้วต้องไถหน้าดินแบบเฉียง เพื่อป้องกันหน้าดินพังทลาย ต้องทำการเกษตรโดยการปลูกอ้อยแบบอินทรีย์ ต้องมีแหล่งน้ำ" นายสุรพลพงษ์ กล่าว

นายสุรพลพงษ์กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการตลาด จะมีบริษัท เคเอสแอล การเกษตร จำกัด หนึ่งในองค์กรเบญจภาคีภาคเอกชน จะมี

หน้าที่รับซื้อผลผลิตอ้อยของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ซึ่งลงนามความตกลงที่จะรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว จากนั้นก็จะนำผลผลิตทั้งหมดไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนหรือเอทานอลในโรงงานครบวงจรในพื้นที่ต่อไป

ด้านสถาบันวิชาการอาจารย์วิวัฒน์ ระบุว่า จะมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้การสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่ง มศว ก็จะมีปฏิวัติการศึกษาด้วยการก่อตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน หรือปุทะเลย์มหาวิทยาลัย ขึ้นเป็นแห่งแรก บริเวณบ้านบ่อลูกรัง ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว อันเป็นสัญลักษณ์ของการให้การศึกษา โดยใช้ความรู้คู่ปัญญา เพื่อการอนุรักษ์พัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์พระมหากษัตริย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการนำชาวบ้านมาศึกษาเรียนรู้เรื่องคน ดิน น้ำ ป่า มีปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นอาจารย์สอนในห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์การเรียนรู้จริงๆ คาดว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนได้ในเดือนมิถุนายน 2551

ด้านผศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และประธานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเสริมว่า รูปแบบของมหาวิทยาลัยชุมชนที่จะเกิดขึ้นจะต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปที่มีอยู่ หลักสูตรการสอนจะเป็นการสร้างคนเพื่อแก้ไขวิกฤติในชุมชน เพื่อสนับสนุนฐานราก ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"ยังไม่มีใครทำมาก่อน อย่าง จ.สระแก้ว มีปัญหาวิกฤติดิน น้ำ ป่า คน สิ่งแวดล้อม ก็จะต้องคิดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อไปแก้ไขตรงนั้น เกณฑ์การรับนักศึกษาก็ต้องกลับไปคุยกับชุมชนว่าต้องการแบบไหน ต่อไปนี้ไม่จำเป็นว่าเด็กรุ่นใหม่ จะต้องเรียนจบปริญญา แต่ผู้มีความรู้ ปราชญ์ ผู้มีความรู้รอบนอก ก็สามารถรับปริญญาได้เช่นกัน" ประธานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม มศว กล่าว

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยชุมชน หรือปุทะเลย์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ บริเวณบ้านบ่อลูกรัง ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ซึ่งจะไม่มีตึกใหญ่โต แต่จะสร้างเป็นห้องเรียนธรรมชาติ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นสำนักงานเล็กๆ ให้นักศึกษาได้เรียน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจัง